

### ANH TRẦN NHỊ KHÁNH

...Kỳ trước tôi có hứa viết bài cho lá thư của chúng ta, nhưng cứ tưởng có chút thiện chí là có thể thực hành ngay được, nào ngờ mấy lần dự định mà không sao thực hiện nổi cũng chỉ vì từ ngày sang đây đến giờ lúc nào cũng được “lao động vinh quang” đến độ “đầu tắt mặt tối” không còn làm được việc gì khác nữa.

Dáng nhẽ phải viết một vài cái gì cho quê hương, dân tộc vì lá thư Công Chánh chúng ta đâu có phải chỉ có chúng ta đọc thôi mà còn con cháu chúng ta nữa.

Kỳ này đành phải xin lỗi các anh, mong có dịp rồi sẽ viết sẵn gửi các anh sau vậy.

Tuy nhiên tôi cũng xin gửi các anh 3 bài thơ.

Bài “Xuân về trên đất khách” để thân tặng tất cả các anh em trong làng mình. Riêng 2 bài sau: “đời ta” và “tù trào” xin riêng tặng các anh em cùng cảnh ngộ nghĩa là vì hoàn cảnh hay tuổi tác mà không bắt được cái chúng chỉ hành nghề của bọn “tạp chủng Quốc” và phải lao động mồ hôi vì không khuân được của sang để ngồi mát ăn bát vàng...

Sau cũng xin gửi các anh tấm chi phiếu còm để bõm thêm chút sinh lực cho lá thư của chúng ta.

➤ BPT cảm ơn anh đã thực hiện lời hứa và ủng hộ tài chánh cho lá thư. Mong anh sẽ viết một cái gì cho quê hương, dân tộc vào lá thư tới.

### ANH NGUYỄN BÁ LƯỜNG

Gửi 5 Đô ủng hộ lá thư.

➤ BPT thành thật cảm ơn anh Lường. Ước mong anh ủng hộ đều cho lá thư thì chắc chắn lá thư của chúng ta sẽ trường tồn mãi mãi.

### ANH PHẠM NGỌC XUYẾN

...Trong thư viết cho anh Thi anh Phạm ngọc Xuyên có ý kiến như sau:

—Thỉnh thoảng đọc lá thư Công chánh, biết được tin tức bạn bè cũng thấy vui vui, mà thật, lá thư CC càng ngày càng tiến bộ. Tuy nhiên chúng ta nên giữ nó trong khuôn khổ. Lá thư công chánh thì có lẽ hay hơn là biến thành tờ báo, nghĩa là nên nặng về phần nghề nghiệp, và tin tức anh em công chánh hơn là những tiết mục mà các tờ báo chuyên nghiệp vẫn đang tải. LTCC có thể ngắn hơn, nhỏ hơn nhưng có lẽ nhờ vậy mà tiện gửi nhà giấy thép cũng ít hơn và quý của LTCC cũng xài được lâu hơn. Đó là ý kiến của riêng tôi. Không đóng góp được gì nhiều cho LTCC tôi không dám lạm bàn, anh em làm sao tôi cũng hoan nghênh hết mình.

Còn mấy tháng nữa là 4 cái tết nơi đất khách quê người, thấy các anh chuẩn bị ra LTCC đầu Xuân, tôi cũng cố gắng làm 1 bài thơ gửi anh em xem chơi:

Bốn năm bỏ xứ đi khơi khơi,  
Nghỉ đoạn đường qua thật động trời:  
Tay trắng cũng đi liều số mạng  
Phận đen kẹt lại cuộc đời tôi  
Bốn bề chim Nam làm tổ lại  
Năm châu người Việt kém gì ai  
Thế mà bỏ xứ đi phương khác  
Đất Mẹ lẽ nào chẳng phải người?

---

### TIN VƯỢT TUYẾN

Ban phụ trách được tin các bạn Công Chánh cô tên sau đây đã cùng gia đình vượt tuyến vừa đến trại ty nạn Mã Lai:

—Huỳnh Văn Ân  
—Cao Minh Lý  
Nguyễn Thanh Mai

Ban phụ trách và toàn thể gia đình AHCC cầu chúc các bạn nêu trên và gia đình được khỏe mạnh và sớm được định cư nơi quốc gia thứ ba.